

Số 30/BC-HĐND

Phường 1, ngày 09 tháng 06 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả giám sát của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân phường về giám sát công tác xét và xây dựng nhà tình thương năm 2022

Thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân phường về Chương trình hoạt động giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân 1 khóa IX. Ban pháp chế Hội đồng nhân dân phường xây dựng Kế hoạch số 13/KH-HĐND ngày 23 tháng 3 năm 2023 về giám sát công tác xét và xây dựng nhà tình thương năm 2022. Từ ngày 31/5/2023 đến ngày 07/6/2023 Đoàn giám sát của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân phường thực hiện khảo sát 02 nhóm và giám sát trực tiếp Ủy ban nhân dân phường. Qua khảo sát, giám sát, Đoàn giám sát Ban pháp chế Hội đồng nhân dân phường báo cáo kết quả như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Phường 1 gồm 05 nhóm với 76 tổ nhân dân tự quản, có 2.132 hộ với 12.515 nhân khẩu. Thành phần dân cư phần lớn là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp các cấp.

Tính đến cuối năm 2022 toàn phường có 22 hộ nghèo, 34 hộ cận nghèo thuộc danh sách quản lý của phường (chiếm 2,6% so với toàn phường) và 102 hộ khó khăn do các nhóm quản lý. Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo được Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội phường quan tâm. Hằng năm vào các dịp lễ, tết ngoài các phần quà từ các cấp, địa phương đã quan tâm vận động thêm từ nhiều nguồn khác nhau góp phần cho các đối tượng bảo trợ xã hội có cuộc sống ấm no.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Đánh giá tổng quát về hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn phường.

Là nơi trung tâm phát triển về kinh tế - văn hóa xã hội, tập trung nhiều cơ quan hành chính, công ty, doanh nghiệp, cơ sở thương mại dịch vụ... nên cuộc sống phần lớn người dân ngày một được nâng cao. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn có 22 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,81%; 34 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 1,25% cần được sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền các cấp và mạnh thường quân.

Qua phân loại hộ nghèo theo chuẩn chung thì phần lớn hộ nghèo trên địa bàn phường thuộc vào loại 2, số thuộc loại 1 chiếm 13,6% so với tổng số hộ nghèo, trong đó chủ yếu là người già neo đơn, không còn sức lao động. Trong tổng số 56 hộ nghèo, cận nghèo ngoài những trường hợp đã được địa phương hỗ trợ về nhà ở thì

có đến 11 hộ có nhu cầu về nhà ở (chiếm 20% so với tổng hộ nghèo, cận nghèo) nhưng chưa được hỗ trợ.

2. Công tác triển khai thực hiện

Trên cơ sở thực trạng hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn phường, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế năm 2022 của địa phương, Ủy ban nhân dân phường đã chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cùng Ban nhân dân 5 khóm triển khai rà soát hộ nghèo, cận nghèo từ đầu năm đến các khóm về nhu cầu về nhà ở trên địa bàn phường năm 2022 để có hướng hỗ trợ theo quy định. Cùng kết quả khảo sát và nguồn kinh phí vận động được, trong năm 2022 Ủy ban nhân dân phường đã đề ra nhiệm vụ xây dựng mới 02 căn nhà tình thương cho 01 hộ nghèo khóm 2 và 01 hộ nghèo khóm 4.

Từ danh sách rà soát nhu cầu nhà ở của hộ nghèo, cận nghèo các khóm và phân loại theo đối tượng, Ban giảm nghèo phường thực hiện họp ban thống nhất đối tượng hỗ trợ xây dựng nhà tình thương trong năm và triển khai lấy ý kiến nhân dân trong khu vực có hộ nghèo, cận nghèo dự kiến hỗ trợ xây dựng nhà trong năm. Công tác họp dân cơ bản đảm bảo thành phần, đa số ý kiến đều thống nhất đúng đối tượng cần được hỗ trợ.

Việc lãnh đạo phân công chuyên môn theo dõi, kiểm tra việc xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo đúng, đủ theo quy định và thường xuyên báo cáo tiến độ xây dựng về thành viên Ban giảm nghèo phường nắm để kịp thời cho ý kiến chỉ đạo. Việc chỉ đạo chuyên môn và Ban nhân dân các khóm tùy theo chức năng nhiệm vụ đã họp triển khai phân công ngành, các tổ chức chính trị xã hội phụ trách hỗ trợ các khóm thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác rà soát, lập danh sách xét duyệt, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu về nhà ở năm 2022. Việc công tác nghiệm thu, bàn giao công trình đảm bảo đủ thành phần gồm thành viên Ban giảm nghèo phường, ban nhân dân các khóm cùng nhà mạnh thường quân.

3. Kết quả thực hiện

Năm 2022, thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế, Ủy ban nhân dân phường đã xây dựng và bàn giao 02 căn nhà tình thương từ nguồn kinh phí xã hội hóa:

- Xây dựng và bàn giao nhà tình thương đạt tiêu chí 03 cứng (nền cứng, tường cứng và mái cứng) với diện tích 32m² cho hộ ông Lê Văn Hùng, hộ nghèo khóm 2 với tổng số tiền hỗ trợ là 50.000.000 đồng từ mạnh thường quân, Ban nhân dân khóm vận động hỗ trợ vật tư và trang thiết bị với số tiền 6.000.000 đồng. Gia đình không đối ứng thêm.

- Xây dựng và bàn giao nhà tình thương đạt tiêu chí 03 cứng (nền cứng, tường cứng và mái cứng) với diện tích 38m² cho hộ ông Đặng Văn Thuận, hộ nghèo khóm 4 với tổng số tiền hỗ trợ là 40.000.000 đồng từ mạnh thường quân, Ban nhân dân khóm hỗ trợ đồ dùng sinh hoạt trị giá trên 1.000.000 đồng. Gia đình đối ứng thêm 80.000.000 đồng.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân phường chủ động ban hành kế hoạch giảm nghèo, đề ra nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể từ đó chủ động rà soát, phân loại hộ nghèo, cận nghèo để có kế hoạch sắp xếp ưu tiên trong công tác hỗ trợ xây dựng nhà tình thương đảm bảo đúng thành phần.

Thực hiện hiệu quả việc xã hội hóa nguồn kinh phí trong công tác an sinh xã hội phường, từ đó hằng năm luôn thực hiện đạt chỉ tiêu xây dựng và sửa chữa nhà tình thương do Đảng ủy giao.

Chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền đến các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn trong việc tham gia các chương trình phát triển kinh tế, tham gia sản giao dịch việc làm... góp phần thoát nghèo bền vững.

Ngoài kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà do Ủy ban nhân dân phường vận động mạnh thường quân thì mỗi khóm nơi có hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà Ban nhân dân khóm đều chủ động trong việc xã hội hóa từ nhiều nguồn khác nhau hỗ trợ vật dụng sinh hoạt cho người dân.

2. Tồn tại, hạn chế

Thông qua khảo sát của chính quyền địa phương, ngoài 11 hộ có nhu cầu về nhà ở đủ điều kiện hỗ trợ ở thì vẫn còn 6 trường hợp có nhu cầu về nhà ở nhưng không đủ điều kiện để địa phương hỗ trợ xây dựng nhà tình thương do không có quyền sử dụng đất, không được người thân đảm bảo cho sử dụng đất để xây dựng nhà, nhà cập bờ sông hoặc nằm vào vùng dự án giải tỏa...

Thủ tục tổ chức họp dân trong khu vực dân cư nơi có hộ nghèo được đề nghị xây dựng nhà tình thương và lễ bàn giao nhưng thành phần còn hạn chế, hồ sơ lưu chưa chặt chẽ.

Công tác lựa chọn tổ chức, cá nhân thực hiện việc xây dựng nhà tình thương được lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên do một số yếu tố khách quan nên việc xây dựng còn chậm tiến độ so với quy định.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT

Từ kết quả thực hiện của Ủy ban nhân dân phường và nội dung khảo sát, giám sát, để công tác an sinh xã hội, cụ thể là công tác chăm lo nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo của địa phương trong thời gian tới hiệu quả hơn, Đoàn giám sát Ban pháp chế Hội đồng nhân dân phường kiến nghị Ủy ban nhân dân phường một số nội dung:

1. Đối với Ủy ban nhân dân phường.

Phân công công chức chuyên môn phụ trách lĩnh vực giảm nghèo thường xuyên liên hệ chặt chẽ với Chi bộ khóm, thường xuyên đi địa bàn khóm gặp gỡ, thăm hỏi, nắm nhu cầu, nguyện vọng, định hướng, nhắc nhở, động viên hộ dân tích cực lao động, sản xuất phát triển kinh tế gia đình.

Chỉ đạo Ban giảm nghèo phường phân công thành viên phụ trách từng địa bàn cụ thể, có quy trình hỗ trợ thanh niên, người dân trong công tác đào tạo, tạo điều

kiện giới thiệu học nghề phù hợp với từng đối tượng để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, trong đó cần chú trọng vận động thanh niên trong độ tuổi lao động tham gia chương trình lao động đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng để cải thiện đời sống gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững

Cần có thêm đánh giá kết quả chuyển biến của người dân sau khi được phường hỗ trợ, chăm lo; vận động thêm các doanh nghiệp tham gia vào công tác chăm lo an sinh xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn phường...

Chỉ đạo Ban nhân dân khóm phối hợp chặt chẽ với cán bộ, đảng viên, công chức phường và các đơn vị có liên quan tranh thủ các nguồn lực, tạo điều kiện để các hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận với các nguồn vốn vay của Ngân hàng chính sách xã hội để giải quyết việc làm, vươn lên thoát nghèo bền vững, hạn chế thấp nhất tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới nhằm thực hiện tốt công tác giảm nghèo của địa phương.

Trong quá trình xây dựng nhà tình thương UBND phường cần phân công người giám sát thường xuyên để tránh thất thoát kinh phí, đảm bảo chất lượng theo thiết kế và đúng tiến độ.

Trong các cuộc họp dân, buổi bàn giao nhà tình thương cần xem xét bổ sung thành phần tổ nhân dân tự quản nơi có nhà tình thương được xây dựng dự họp bàn giao nhà tình thương.

2. Đối với Ban nhân dân các khóm

Tăng cường phát huy công tác hỗ trợ, tạo điều kiện cho hộ nghèo được tiếp cận với các chủ trương, chính sách của Nhà nước trong công tác an sinh xã hội.

Thường xuyên thăm hỏi các gia đình có hoàn cảnh khó khăn qua đó kịp thời đề nghị địa phương hỗ trợ đời sống đảm bảo đúng chế độ.

Ban Pháp chế báo cáo Hội đồng nhân dân phường./.

Nơi nhận:

- TT/HĐND phường;
- Đảng ủy phường;
- Đại biểu HĐND;
- Lưu: VP.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Luận